



ที่ มท 0809.2/ว 263

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา กทม. 10300

๘ ธันวาคม 2552

เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน
เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด และประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาข้อหาหรือ
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
สอบแข่งขัน จากผู้ได้รับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นการให้ทุนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย แล้วมีมติว่า

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน กรณีเป็นผู้ได้รับทุนของเทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศนั้น
หมายถึง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่เทศบาลต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีเงื่อนไขให้ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ที่จะบรรจุแต่งตั้ง นอกจากนี้ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อขอรับทุน
มิใช่จำกัดเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเทศบาลเท่านั้น

2. การให้ทุนการศึกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 เป็นการตั้งงบประมาณ
ให้ทุนเฉพาะบุคคลขององค์กร คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวมตลอดถึง
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันแสดงให้เห็นว่า เป็นการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร มิใช่เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นข้าราชการ เป็นคนละกรณีกันกับการได้รับทุนเพื่อการศึกษาแล้วต้องให้
รับราชการโดยวิธีคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน

ดังนั้น ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการได้รับทุนการศึกษาของเทศบาล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะทำให้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3232

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”